

Số: /CT-UBND

Lai Châu, ngày tháng 01 năm 2026

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Năm 2025, trong bối cảnh Trung ương, tỉnh triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy, sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo hành trang mới, khí thế mới để cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Nhiều chủ trương, quyết sách lớn, mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước được ban hành góp phần giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt, khẳng định quyết tâm tạo đột phá phát triển. Cùng với khí thế đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện nhiệm vụ và đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển, hoàn thành vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế; GRDP bình quân đầu người, thu ngân sách địa phương tăng cao; sản xuất nông nghiệp được duy trì và phát triển; các hoạt động văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục không ngừng được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững, biên giới ổn định, trật tự an toàn xã hội được kiểm soát; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường.

Để triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026; Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Sở Công Thương chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Theo dõi, nắm chắc diễn biến thị trường; chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu, chuẩn bị nguồn hàng đối với các mặt hàng thiết yếu và các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của Nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung dẫn đến tăng giá bất hợp lý. Đẩy mạnh triển khai các chương trình bình ổn thị trường; tăng cường các hoạt

động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại; tổ chức thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán, có kế hoạch bảo đảm nguồn hàng, cung ứng liên tục, đầy đủ cho thị trường với giá hợp lý; chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

c) Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó, tập trung kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thương mại điện tử, niêm yết giá và bán hàng hóa theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với hàng hóa thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu gia tăng vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường vận chuyển, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa để kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng lậu, hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại.

d) Chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hoạt động chỉ đạo, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật về cạnh tranh; phối hợp với cơ quan truyền thông thông tin kịp thời, đầy đủ các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Bộ Tài chính cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội,... không để Nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.

b) Theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Tăng cường công tác theo dõi, tuyên truyền, vận động, phổ biến cho người dân phương pháp, kỹ thuật phòng chống rét đậm, rét hại; dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, các loại hình thiên tai, cung cấp kịp thời các thông tin thời tiết nguy hiểm, bất thường, nhất là rét đậm, rét hại, sương muối, mưa đá, hạn hán,... bảo đảm sức khỏe cho người dân, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp; kiểm tra công tác bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, hồ chứa; vận hành hợp lý, hiệu quả các công trình thủy lợi, bảo đảm nguồn nước để phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, phường trong triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2025 - 2026 và phòng, chống dịch bệnh; cảnh báo sớm, xây dựng các phương án, kịch bản, cung cấp thông tin đại chúng kịp thời để Nhân dân nắm bắt, chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại khi có dịch bệnh, thiên tai xảy ra; chủ động chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, cây, con giống... bảo đảm ổn định sản xuất.

b) Tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống, chữa cháy rừng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác lâm sản, săn bắt, buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm trái phép.

c) Phối hợp với Sở Công Thương; UBND các xã, phường bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng nông sản, thực phẩm, nhất là các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá; tăng cường công tác quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản. Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn cung, các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan, nhất là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới.

d) Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt là các nguồn thải lớn. Theo dõi, quan trắc, giám sát thường xuyên và có phương án ứng phó kịp thời ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường; thu gom, xử lý triệt để chất thải rắn sinh hoạt, tuyệt đối không để tình trạng ùn ứ rác thải. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan phát động phong trào Tết trồng cây và toàn dân bảo vệ môi trường với kế hoạch cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông Xuân, trong dịp

Tết và mùa lễ hội đầu năm như: Cúm, sởi, sốt xuất huyết, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa... và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nguy cơ cao xâm nhập từ nước ngoài; chủ động tăng cường giám sát tại cửa khẩu, trong cộng đồng và các cơ sở y tế để phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời và xử lý triệt để dịch bệnh truyền nhiễm, không để bùng phát, lây lan và chuẩn bị sẵn sàng các phương án đáp ứng với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.

b) Tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị bệnh nhân, thực hiện ứng trực 24/24. Chủ động các phương án về nhân lực, thuốc, thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế bảo đảm công tác khám, cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh trong dịp Tết, nhất là cấp cứu tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm; chuẩn bị sẵn sàng phương án cấp cứu tại các địa điểm du lịch, vui chơi, giải trí, các sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm.

c) Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, dự trữ thuốc, thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh và khám, chữa bệnh, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được cấp phép lưu hành và các trường hợp vi phạm quy định về quản lý giá thuốc.

d) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm để nâng cao ý thức của cộng đồng. Tăng cường thực hiện công tác giám sát nguy cơ để phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra ngộ độc thực phẩm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết.

5. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé xe theo quy định; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trước, trong và sau dịp Tết, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.

b) Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông, phương tiện kinh doanh vận tải; phối hợp lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, các sản phẩm, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có chứng nhận kiểm dịch y tế trên các phương tiện vận tải.

c) Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn trên đường đèo dốc, thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe kinh doanh vận tải vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại bến xe; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định; tăng cường các điều kiện để bảo đảm cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố, tai nạn.

d) Phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục kịp thời các tuyến đường bị hư hỏng mặt đường, hư hỏng do thiên tai; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, xử lý điểm hay xảy ra tai nạn, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong dịp Tết.

đ) Phối hợp cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền về kế hoạch phục vụ vận tải Tết của cơ quan, đơn vị mình; thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026; công bố công khai số điện thoại đường dây nóng của cơ quan, đơn vị trong ngành vận tải có liên quan để tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh của hành khách và người dân.

e) Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ các dịch vụ hạ tầng đô thị thiết yếu (cung cấp nước sạch, thu gom xử lý rác thải, chiếu sáng đô thị...) bảo đảm thuận lợi, không để ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đặc biệt là trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động trong - ngoài; bảo đảm an ninh thông tin, an toàn mạng quốc gia; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; tăng cường các biện pháp phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.

b) Tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, gây án đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm buôn lậu, gian lận

thương mại, sản xuất hàng giả, tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy; phát hiện và xử lý nghiêm các loại tệ nạn xã hội. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn không để diễn ra tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép trong dịp Tết.

c) Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có phương án hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là liên quan đến sử dụng rượu, bia, chất cấm khi điều khiển phương tiện giao thông. Tăng cường hướng dẫn, rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy; chủ động sẵn sàng công tác cứu nạn, cứu hộ. Bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam, giữ, giáo dục, giáo dưỡng; quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách với phạm nhân, trại viên trong dịp Tết.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Thường xuyên nắm chắc tình hình biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh và xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở.

b) Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Tăng cường tuyên truyền các hoạt động mừng Xuân mới, mừng Đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh. Đẩy mạnh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giàu bản sắc. Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương, tổ chức các Chương trình nghệ thuật đặc sắc, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục, phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Chủ động định hướng thông tin, dẫn dắt dư luận tích cực; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc; làm thất bại mọi âm mưu phá hoại, gây chia rẽ của các thế lực thù địch.

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch có biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản của khách du lịch, nghiêm túc chấp hành các quy định về niêm yết giá, công khai giá dịch vụ, tuyệt đối không được nâng giá, ép giá khách du lịch; chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ khách. Thiết lập, công khai thông tin đường dây nóng để tiếp nhận, hỗ trợ du khách; giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, du khách trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch; có phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; đảm bảo đủ nhân lực trong phục vụ và hỗ trợ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động lễ hội, thể dục, thể thao trong dịp Tết Nguyên đán bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán, tình hình thực tế của địa phương.

9. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 3

a) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, chủ động kế hoạch huy động, cân đối nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

b) Tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu tiền mặt về giá trị và cơ cấu mệnh giá; bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ và thực hiện đối tiền không đúng quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng bảo đảm thanh khoản và cung ứng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử thông suốt, an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thanh toán tăng cao trước và trong dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường triển khai các biện pháp kỹ thuật, bố trí nhân sự cần thiết để đảm bảo an toàn hoạt động của các hệ thống thông tin; thanh tra, kiểm tra và giám sát bảo đảm an toàn hệ thống.

10. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, tập trung vào mặt hàng có nhu cầu cao dịp Tết Nguyên đán và có nguy cơ không bảo đảm chất lượng, an toàn. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm hàng hóa vi phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý chuyên ngành để kịp thời xử lý hàng hóa không bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

b) Tổ chức thực hiện nghiêm các phương án bảo đảm an toàn, an ninh mạng lưới thông tin liên lạc; bảo đảm thông tin thông suốt, đáp ứng nhu cầu liên lạc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

c) Căn cứ tình hình, nhu cầu thực tế, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch mở rộng dung lượng đường truyền, băng thông kết nối, bảo đảm không xảy ra nghẽn mạng trong thời gian cao điểm.

d) Chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính triển khai đồng bộ giải pháp tăng cường năng lực mạng lưới, bổ sung nhân lực, phương tiện, năng lực khai thác và vận chuyển; bảo đảm an toàn, an ninh hàng hóa; bố trí lực lượng hỗ trợ và chăm sóc khách hàng 24/24 giờ, kịp thời xử lý lưu thoát bưu gửi, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, mất mát hàng hóa, chậm phát, phát sinh khiếu nại.

11. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Thực hiện chăm lo kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với các đối tượng đã có tài khoản, bảo đảm công tác chi trả được thực hiện chính xác, nhanh chóng, thuận tiện.

b) Triển khai các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho Nhân dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi phân biệt đối xử về giới, xâm hại, bạo lực gia đình có nguy cơ gia tăng trong dịp Tết.

c) Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi hợp pháp của người lao động, bảo đảm người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng; chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa,

giải quyết các vụ việc tranh chấp lao động có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán.

12. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các xã, phường

Theo dõi sát tình hình, chủ động, kịp thời có các biện pháp xử lý, phối hợp kịp thời trong các tình huống đột xuất liên quan đến chủ quyền, quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại; tiếp tục thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

13. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các xã, phường

a) Tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức phù hợp, đa dạng hóa và tăng cường các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua các nền tảng số, đặc biệt chú trọng các nội dung về an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống pháo nổ; bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống buôn lậu; gian lận thương mại, hàng giả; an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

b) Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý để người dân biết và tiếp cận kịp thời khi có vướng mắc về pháp luật; tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, trong đó tập trung thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý liên quan đến chế độ, chính sách, nhất là các chính sách an sinh xã hội để người dân yên tâm, phấn khởi đón Tết.

14. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; phòng tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trên không gian mạng; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện nghiêm việc phân công trực và bảo vệ trường học trong dịp nghỉ Tết, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng, chống cháy nổ; quan tâm tổ chức chu đáo việc đón Tết đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình; có giải

pháp bảo đảm thực hiện nghiêm túc kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp năm học 2025 - 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

15. Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, các vị chức sắc tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tại các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

b) Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thông tin, báo cáo kịp thời các vụ việc phát sinh trong lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tổ chức các hoạt động đón Xuân, lễ hội truyền thống đúng quy định, trang trọng, tiết kiệm và phù hợp với thuần phong mỹ tục.

16. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường

Tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

17. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường

Đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tổ chức, phân công trực Tết. Theo dõi sát tình hình trong dịp Tết, nhất là dịch bệnh, thị trường, giá cả, an ninh, quốc phòng, thiên tai,... Kịp thời phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề phát sinh; tổng hợp báo cáo tình hình hằng ngày và cả kỳ nghỉ Tết theo quy định; chuẩn bị nội dung văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán.

18. Công ty Điện lực Lai Châu

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị phương án vận hành hệ thống điện an toàn, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

19. Báo và Phát thanh, truyền hình Lai Châu; Cổng Thông tin điện tử tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương

Tổ chức thông tin, tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển

khai các Nghị quyết của Đảng. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương trong việc cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giá hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân; tình hình an ninh, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong các ngày trước, trong và sau Tết; kịp thời thông báo diễn biến tình hình thời tiết; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; tuyên truyền các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; công tác khắc phục hậu quả của bão lũ, thiên tai tại các địa phương bị thiệt hại nặng nề trong năm qua; các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, không khí vui xuân, đón Tết của Nhân dân trên mọi miền đất nước, của bà con Việt kiều ở xa Tổ quốc.

20. Ủy ban nhân dân các xã, phường

Quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh...; quan tâm chỉnh trang đô thị, các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, khu dân cư bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp; tăng cường kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh, an toàn xã hội; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

21. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tổ chức kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép hàng hóa, thực phẩm, động vật vào địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Đảng ủy các xã, phường;
- UBND các xã, phường;
- Văn phòng UBND tỉnh: V, C, CB;
- Lưu: VT, Th6.

CHỦ TỊCH

Hà Quang Trung